



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 หน้า 7

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

การเตรียมรับวิกฤตเศรษฐกิจ ที่จะกระทบกับการอุดมศึกษาไทย

โดย สุชาติ เมืองแก้ว

ความนำ

**ในช่วงปี 2550-2552 ภาวะเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลให้เศรษฐกิจทุกประเทศ
ถดถอยลง อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ำ เนื่องมาจากการ
ลงทุนและการใช้จ่ายเกินตัว โดยขาดระบบการควบคุมจากภาครัฐที่มีในระบบ
ตลาดเสรี (Free market) และระบบการคลังที่มีการเก็บภาษีที่ไม่ประสบ
ผลสำเร็จในระดับการลงทุนขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีผลให้รายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย (Expense over Income)**

ส่งผลทำให้มีการเลิกจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ คนว่างงาน
เพิ่มขึ้น รายได้ครัวเรือนลดลงทำให้อำนาจการซื้อของประชาชนลดลงตามไปด้วย
โดยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการผลิตสินค้าและนำเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศจำนวนมาก เพราะมีพลเมืองประมาณ 240 ล้าน

สถานการณ์ดังกล่าวมีผลต่อประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) และเอเชียเป็นอัน
มาก ทั้งการสั่งซื้อสินค้าลดลง กระแสเงินดอลลาร์ถูกเก็บเพื่อเก็งกำไร การลงทุน
ชะลอตัวหรือปิดกิจการไป เพื่อลดการขาดทุนจากรายจ่ายประจำ โดยเฉพาะค่าจ้าง
พนักงาน

ผลกระทบดังกล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวดเร็วมาก โรงงานหลายแห่ง
ได้ปิดกิจการไป เช่น โรงงานด้านเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้า มีการลดกำลังการผลิตด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องไฟฟ้า นักท่องเที่ยวลดลงจำนวนมาก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์ว่า
ประเทศไทยจะมีคนว่างงานเพิ่มขึ้นจากเดิมรวมประมาณ 1.5 ล้านคน และส่งผลให้

กำลังแรงงานใหม่ เช่น บัณฑิตระดับปริญญาตรี และโท ลดการจ้างตามไปด้วย หรือ หากจะมีการจ้างก็จะได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าอัตราที่กำหนด

ข้อมูลทั้งหมดนี้มีผลกระทบต่อการวางแผนการรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้ง มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเป็นอย่างดี

และมหาวิทยาลัยจะต้องมีการเตรียมรับเรื่องนี้ในลักษณะพิเศษ โดยเร็วไว ทั้ง แผนการรับนักศึกษาใหม่ การปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับการมีงานทำ การสร้างงาน ให้บัณฑิตมีงานทำร่วมกับสถานประกอบการ การพัฒนาผู้ว่างงานให้มีศักยภาพในการปรับตัวกับงานใหม่ เพื่อลดปัญหาการไม่มีการจ้างงาน ปัญหาแรงงานกึ่งฝีมือ

และสุดท้ายคือภาวะของผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ำอาจจะชะลอส่งลูกหลานเข้าศึกษา ต่อในการศึกษาระดับอุดมศึกษาลง เพื่อรักษาระดับรายรับกับรายจ่ายให้เหมาะสม

คาดว่าสถานการณ์เช่นนี้จะกระทบกับประเทศไทยประมาณ 5 ปี (2551-2554)

สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรต้องเตรียมการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งดำเนินการดังนี้

1. ปรับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร์ที่เคยทำไว้เสนอรัฐบาลไปแล้วใหม่ ทั้ง ปริมาณการรับนักศึกษาในคณะต่างๆ เป้าหมายผลผลิตให้เหมาะสมโดยทำใน ระดับมหภาพ และจุลภาค คือในระดับประเทศมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ทุก ระดับการศึกษา

2. ปรับแผนด้านการเงิน รายได้และรายจ่าย จากเดิมที่เคยประมาณการรายได้จากรัฐบาล รายได้จากค่าเล่าเรียน หรือค่าบริการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง ในปี 2552-2554 คาดว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีได้ลดลงจากเป้าหมาย ประกอบกับวิกฤต ภายในประเทศและความขัดแย้งทางการเมืองในปี 2549-2551 ได้ส่งผลให้การ ลงทุนชะลอตัวลงมาก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจากเดิมคาดว่าในปี 2552 จะเติบโตขยายตัวประมาณร้อยละ 4.5-5 จะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 1.5-2 หรือลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของเป้าหมายเดิม

สถานการณ์เช่นนี้จะส่งผลให้รายได้ของประเทศไทยลดลง เมื่อรายได้ลดลงการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายก็จะลดลงตามไปด้วย ถึงแม้รัฐจะขยายวงเงินกู้ภายนอก หรือระดมเงินจากประชาชนโดยการออกพันธบัตรก็ยังไม่เพียงพอกับรายจ่าย

ดังนั้น โอกาสที่จะทำได้คือรัฐต้องปรับลดรายจ่ายภาครัฐลง เพื่อไม่ให้เกิดภาระ ผูกพันเกินตัวหรือสร้างภาระหนี้สินทั้งทางตรงและทางอ้อม

3. มหาวิทยาลัยจะต้องปรับปรุงโครงสร้างการบริหารที่อึดอัด ใหญ่โตเกินกำลัง งบประมาณให้กระชับกะทัดรัดเหมาะสมในลักษณะจิวแต่แจ๋ว (small and smart) ลดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นลง ยุบรวมหน่วยงานระดับภาควิชา คณะ สำนักลง เพื่อลด

รายจ่าย

หรือบางแห่งมีวิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหลัก อาจจะต้องทบทวนความเหมาะสมของรายได้และรายจ่าย เพื่อลดรายจ่ายประจำลง และไม่ก่อหนี้ในการลงทุนเกินตัว

แม้จะมีเงินคงคลังสำรองไว้ ก็ควรเก็บเงินดังกล่าวไว้เพื่อการลงทุนด้านบุคลากรจะดีกว่าการลงทุนขยายงานที่มีภาระผูกพันระยะยาว

4.มหาวิทยาลัยจะต้องปรับระบบการบริหารจัดการและระเบียบต่างๆ ภายในให้เหมาะสม ลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนบางส่วน ค่าวัสดุสำนักงาน เพราะถือว่าการลดรายจ่ายก็เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

5.มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งปรับหลักสูตรที่มีอยู่ให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิต ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อลดปัญหาการว่างงาน เช่น จัดสอนเพิ่มเรื่องภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอาหรับ ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ใหม่ๆ

ทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพอิสระ เช่น ดนตรี ศิลปะ การเกษตร หรือธุรกิจขนาดย่อม โดยฝึกอุปนิสัย ความมีระเบียบ วินัย อดทน ซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี และนิสัยใฝ่เรียนรู้เพิ่มเติมนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น หรืออาจจะเปิดหลักสูตรเรียนเป็นปริญญาคู่ขนาน (Double Degree Programme) เพื่อเพิ่มทักษะที่หลากหลายในตัวบัณฑิต

หลักสูตรบางหลักสูตรอาจจัดอบรมให้ฟรีแก่นักศึกษาหรือบัณฑิตที่จะจบใหม่ปีนี้หรือประชาชนผู้สนใจ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมในภาวะวิกฤต ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยช่วยกันพัฒนาศักยภาพของคนเตรียมรับสถานการณ์ที่จะฟื้นตัวในอนาคตด้วย

6.มหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีการปรับอัตราค่าเล่าเรียนให้เหมาะสม รวมทั้งวิธีการจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น การผ่อนชำระเป็นรายงวดหรือให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่ผู้ปกครองมีรายได้ลดลงและมีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือลูกที่ต้องรับภาระในการศึกษาเกิน 3 คน เพื่อให้โอกาสในการศึกษาจนสำเร็จ

7.มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งสร้างความตระหนักในภาวะเศรษฐกิจให้กับบุคลากร คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาให้ประหยัดการใช้จ่ายที่เกินตัวและไม่จำเป็นลง เพื่อรักษารายได้ที่ลดลงของภาครัฐและภาคครัวเรือน

8.มหาวิทยาลัยจะต้องวางแผนใช้เงินรายได้ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมสำคัญและไม่ผูกพันระยะเวลานานเกินไปเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นระยะต่อไป โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือทีมทำงานด้านการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจการบริหาร กฎระเบียบข้อบังคับที่ล้าสมัยหรือมีมากจนปฏิบัติตามไม่ทัน และปรับแผนยุทธศาสตร์ให้ทันสมัยเหมาะสม เป็นเสมือนหน่วยเฝ้าระวังที่จะคอยเตือนให้ฝ่ายบริหารเร่งปรับตัวอย่างรวดเร็ว

9.มหาวิทยาลัยควรจะวางระบบการทำงานให้ครบวงจรการผลิตบัณฑิต (Product Cycle) กล่าวคือ จัดการอบรมทักษะความรู้ใหม่ๆ ที่จำเป็นให้กับนักศึกษาหรือศิษย์เก่าแล้วจะต้องมีทุนให้ยืม หรือกู้ยืมระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยถูก เพื่อให้นักศึกษาหรือบัณฑิตได้กู้ยืมไปลงทุนระยะยาว ตามกิจกรรม/โครงการธุรกิจขนาดย่อม เช่น 50,000-200,000 บาท เพื่อสร้างงานและผ่อนชำระระยะยาว เช่นเดียวกับกองทุน SME

หรือนักศึกษาอาจร่วมทุนกันตั้งบริษัทธุรกิจร้านค้าปลีก อาหาร เกษตร วัสดุเคมี เครื่องเขียน แบบเรียน หรือนำความรู้จากงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจจะมีกองทุนสร้างงานบัณฑิตร่วมกับสถาบันการเงินภาคเอกชน เป็นเงินไว้ให้กู้ยืมอีกทางหนึ่ง

อนึ่ง การเตรียมการตามข้อคิดเห็นนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นแนวทางตัดสินใจของนักศึกษาหรือบัณฑิตด้วย ก็จะช่วยคลี่คลายปัญหาการมีงานทำของบัณฑิตได้ และช่วยประเทศไทยให้ผ่านวิกฤตได้อีกทางหนึ่ง ไหนๆ ก็จะช่วยกันผลักดันด้านการเมืองให้พ้นภัยมาระดับหนึ่งแล้ว ก็ช่วยกันพิจารณาด้านวิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัวอีกสักเรื่องก็จะช่วยสังคมไทยได้มากทีเดียว

10.มหาวิทยาลัยจะต้องปรับระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้คนในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ผู้ปกครองได้เข้าใจขั้นตอน และกระบวนการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ภาวะวิกฤตอย่างถูกต้อง ชัดเจน และร่วมมืออย่างจริงจัง